



# เล่าข่าวชาวใต้

ฉลองปีใหม่สากลกันไปเมื่อต้นปี มาถึงเดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทย นั่นก็คือเทศกาลวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน อีกทั้งวันที่ 13 เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เมษายน ก็เป็นวันครอบครัว ได้สานน้ำเล่นสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว คงพอช่วยให้คลายร้อน คำอวยพรและกำลังใจที่ได้รับเป็นสิริมงคลและเป็นพลังแรงใจในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ รับปีใหม่ไทย บางจังหวัดยังได้รับพรจากฟ้า มีฝนตกลงมาขอให้ชุ่มฉ่ำกันอีกด้วย

ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ชาวใต้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ซึ่งได้เดินทางมาประชุมนอกสถานที่อย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2545 ทั้งทางจังหวัดนราธิวาส ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจทำงานประสานกันเป็นอย่างดีเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ ที่หนักหน่อยก็เห็นจะเป็นงานอารักขารักษาความปลอดภัย ซึ่งทางทหารตำรวจก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ มีการตรวจสอบวัดฐานะเปิดอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ทั้งยังต้องรับมือกับพวกโรคจิตที่โทรศัพท์ไปขู่ว่าจะวางระเบิดตรงจุดนั้นจุดนี้ แต่ใน

ที่สุดก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ การประชุมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยปัญหาหลักๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ปัญหาทางด้านสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ราคาพืชผลทางการเกษตรสภาพทางภูมิศาสตร์ และปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง ความไม่สงบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

การประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่การแก้ปัญหา ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยภาพรวมนับว่ากรม.สัญจรครั้งนี้ปิดฉากลงอย่างราบรื่น แม้จะมีรัฐมนตรีบางท่านแพ้อากาศ และสุนัขที่วัดชลธาราสিংเห อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส จะมีอาการมินๆ เพราะฤทธิ์ยาสงบบ้างก็ตาม

เรื่องต่อมาเป็นศึกฟาดแข้งที่ไม่ต้องหาตัวเครื่องบินไปชมที่ไหนให้ไกลและเปลืองสตางค์เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ปัตตานีคัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งด้วยนายกทักษิณพร้อมเงินรางวัลรวม 200,000 บาทหวังใช้เป็นเวทีแจ้งเกิดนักเตะในจังหวัด

วันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ปัตตานีคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

ปัตตานี ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนในจังหวัดมีพละนาสมัยที่สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามามีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการมั่วสุมอบายมุข ต่างๆ ให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักกีฬาในหมู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป และหวังจะให้ เป็นเวทีที่นักฟุตบอลภายในจังหวัดได้มีโอกาสแสดงฝีเท้า เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดปัตตานีที่เคยโด่งดังในอดีตให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง โดยใช้งบประมาณในปี 2545 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทั้งหมด

การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ปัตตานีคัพ ครั้งที่ 1 ได้เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2545 และ จะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2545 ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท อันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท อันดับ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท

เล่าข่าวชาวใต้ฉบับนี้ มีเรื่องราวรอบรั้วทักษิณ มาเล่าสู่กันฟัง 2 เรื่อง คือ เรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนราธิวาส และเรื่องการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ปัตตานีคัพ ครั้งที่ 1 หวังว่าคงถูกใจผู้อ่านทุกท่านนะคะ

